



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐๓๘-๕๑๖๔๐ ต่อ ๓๐๗

ที่ นข ๐๐๓๒.๐๖ /๔๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การป้องกันการเรียกรับสินบน การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกัน มิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน ดังนี้

๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอแนะ ป.ป.ช. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ของบุคลากรในหน่วยงาน
๒. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในหน่วยงาน
๓. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการรับของแถมของบุคลากรในหน่วยงาน
๔. ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการให้และรับของขวัญ ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดยึดถือปฏิบัติ
๕. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ของบุคลากรในหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สุภัทฉณา ลิ้มเจริญ  
นางสาวสุภัทฉณา ลิ้มเจริญ  
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสมชาติ นิ่งทอง)

นางสาวพรพิมล นันทนา  
นิติกรชำนาญการพิเศษ